





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์โดยรวม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, hfocus, mcot, prd., thebangkokinsight, js100, soudhitalk)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงสถานการณ์โควิด 19 ว่า อัตราการป่วยเริ่มลดลง แต่จะต้องดูสถานการณ์อีกครั้งในช่วงปิดเทอม ปีใหม่ และช่วงหน้าหนาว แต่ยังไม่มียะโรที่หนักกังวล ส่วนเรื่องลองโควิด กรมการแพทย์ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นคิดว่าไม่มีปัญหาจนน่าวิตกกังวล ส่วนอาการไอเรื้อรังเกิดขึ้นได้ เพราะเชื้อไวรัสทางเดินหายใจหลายตัวเมื่อหายติดเชื้อ จะกระตุ้นให้หลอดลมตีบ คลายเป็นหอบหืด ซึ่งจะเป็นอีกระยะหนึ่ง อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ถ้าเกิดมีปัญหา ก็ควรไปปรึกษาแพทย์ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ปัจจุบันยังมีการฉีดอยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งกำลังปรับกระบวนการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้มากขึ้น</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด 19 รายสัปดาห์ 25 มิ.ย.-1 ก.ค. 2566 มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 859 คน เฉลี่ย 122 คน/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 255 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 166 คน ผู้เสียชีวิต 43 คน เฉลี่ย 6 คน/วัน ขณะที่ตัวเลขการได้รับวัคซีน 144,951,341 โดส โดย 1 เข็มครอบคลุม 82.28% ส่วน 2 เข็มครอบคลุม 77.25%</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยแพร่แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับสถานพยาบาล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 ก.ค. 2566 โดยมีประเด็นปรับปรุงใหม่ตามสถานการณ์ 4 เรื่อง คือ 1. การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 เมื่อผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 2. เน้นการสวม Surgical Mask ทุกคนตลอดเวลา ทั้งในผู้ป่วย รวมถึงผู้ติดตาม บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ 3. เน้นการล้างมือในโอกาสที่จำเป็นและเหมาะสม และ 4. การสวมชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขึ้นกับความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมตามคำแนะนำ</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	-
<p>ดนตรีบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thereporters, thecoverage)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันสิรินธรฯ ใช้ "ดนตรีบำบัด" ฟื้นฟูสมรรถภาพ ควบคุมกิจกรรมบำบัดและกายภาพ ดูแลทั้งกลุ่มเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม พัฒนาการล่าช้า ส่วนผู้ใหญ่และสูงอายุ เน้นซึมเศร้า ก้าวร้าว วิตกกังวล ปรับสภาพจิตใจก่อนฟื้นฟู ขึ้นกับการดูแลด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคมผู้ป่วย</p>	-
<p>กฎระเบียบการขออนุญาตเครื่องสำอางของสหราชอาณาจักร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ร่วมกับ สถานทูตอังกฤษ ผู้ประสานงานหลักของแผนการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร ได้จัดประชุมสัมมนากฎระเบียบการขออนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของสหราชอาณาจักร โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงาน Home Office และ Office for Product Safety and Standard (OPSS), Department for Business and Trade มาแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ส่งผลให้คนไทยเกิดความมั่นใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย</p>	-
<p>วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ matchon worldbusiness thaimlnews dailynews thairath)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 ณ กรมอนามัย เป็น "วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" พร้อมรณรงค์กิจกรรมเนื่องวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 4 กรกฎาคม ภายใต้แนวคิด "ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน : Environmental Health, A Vital Challenges in Response to VUCA World" ชวนคนไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตรวจคัดกรอง'มะเร็งปากมดลูก'ด้วยตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)</p> <p>- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย และโฆษก รพช.สธ. กล่าวในงานสัมมนาพิเศษ 'HPV DNA Self-Sampling ภัยเงียบสำคัญสู่การกำจัดมะเร็งปากมดลูก' จัดโดย บจก. โรซ ไคแอก โนสติกส์ (ประเทศไทย) ว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ถึง 80% หากได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยการตรวจหาเชื้อ HPV อย่างสม่ำเสมอ การได้ตรวจคัดกรอง ทำให้รู้ก่อน รู้เร็ว รักษาได้ไวขึ้น ปัจจุบัน มีการพัฒนาการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในรูปแบบ HPV DNA Test ซึ่งมีทั้งแบบให้แพทย์เก็บตัวอย่างให้ และ HPV DNA Self-Sampling แบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง โดย สปสช.ได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ให้หญิงไทยที่มีอายุ 30-59 ปี สามารถรับสิทธิได้ฟรีผ่านแอปเป่าตัง นำมาเก็บส่งตรวจเองที่บ้าน พร้อมส่งกลับ หน่วยบริการ และรอแจ้งผลผ่านแอปเป่าตัง หากผลเป็นลบ สามารถตรวจซ้ำได้ทุก 5 ปี หากผลเป็นบวกให้รีบพบแพทย์</p>	-
<p>รางวัล “Karaboon Gratitude Award”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews)</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แพทย์ไทยฯ มอบรางวัล “Karaboon Gratitude Award” ให้บุคลากรทางการแพทย์ หมอพื้นบ้าน บุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมผลักดันสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ให้เป็นกฎหมายของชาติ ยกระดับมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ โดยแพทย์สมาคม การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสานได้รับความร่วมมือจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันสมุนไพรไทยและให้อาหารเป็นยาทั้งการดูแล รักษา และป้องกันสุขภาพ</p>	-
<p>ซู 'ตรีผลา' อาหารเป็นยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (siamfocustim)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชูจุดแข็งสมุนไพรไทยช่วยโปรโมตอาหารไทยกินอาหารเป็นยา ให้คนไทยได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยในรูปแบบของอาหารพร้อมผลักดันผู้ประกอบการใช้สมุนไพรไทยในการปรุงอาหาร คาดหวังอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมนำร่องในจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพร อาทิ เชียงราย สกลนคร จันทบุรี สระบุรี เป็นต้น</p>	-
<p>นักเรียนป่วยซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ แนวหน้า sanook news1live ch7)</p> <p>- เกิดเหตุระทึกใจเยาวชนหญิง อายุ 16 ปี ได้เข้าไปหาเพื่อน ซึ่งเรียนอยู่ชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ชั้น 3 อาคาร 4 และโทรหาแม่ทำงานต่างจังหวัด ก่อนกระโดดอาคารเรียนชั้น 3 หวังฆ่าตัวตาย เพื่อน นร.ชายเห็นพยายามเข้าคว้าตัวช่วย ร่วงกระแทกพื้นทั้งคู่ โชคดีแค่บาดเจ็บ โดยเยาวชนหญิงถูกส่งไปรักษาต่อที่ รพ.บุรีรัมย์ ส่วนนักเรียนชายมีอาการช็อกมือเคล็ด หมอทำการรักษาและให้กลับบ้าน ตรวจสอบนักเรียนหญิงป่วยซึมเศร้า แม่ให้พักเรียนต่อ ม.4 เพื่อรักษาตัวและสภาพจิตใจก่อน</p>	-
<p>สพฉ.ค้างจ่ายเงินชดเชยอาสาสมัครกู้ชีพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, bugaboo, ch7)</p> <p>- สพฉ. ชี้แจง กรณีการเบิกจ่ายเงินชดเชยให้อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพล่าช้าเป็นเวลา 8 เดือน ว่า ระบบ ITEMS Call Center ไม่สามารถใช้งานในส่วนปรับปรุงและตั้งเบิกได้ รวมถึงไม่สามารถนำส่งข้อมูลที่ตั้งเบิกเข้าระบบเบิกจ่าย (E-budget) ได้ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2565 (รอบตั้งเบิกธ.ค. 2565 รอบแรก) จึงต้องพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS 4.0) ในรูปแบบ Web Version และระบบเบิกจ่าย (E-budget) เพื่อทดแทนระบบเดิม โดยเริ่มเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2566 และนำเข้าข้อมูลเดือน มี.ค. 2566 เพื่อปรับปรุงตั้งเบิก ส่วนข้อมูลก่อนหน้า ที่มีการคีย์ในระบบเดิม สพฉ.จะดึงข้อมูลเข้าระบบใหม่และให้เริ่มให้ สสจ.ปรับปรุงและตั้งเบิกได้วันที่ 1 ส.ค. 2566 ทั้งนี้ สพฉ.จะเร่งดำเนินการจ่ายค่าชดเชยตามแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนต.ค. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 969 ล้านบาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โปสเตอร์ว่า งบประมาณหมด</p>	-
<p>แนะเก็บภาษีคนใช้ต่างชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ บทความพิเศษ</p> <p>- ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.วิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขและการเกษตร TDRI เสนอแนวคิดที่ว่า ไทยควรพิจารณาเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมพิเศษจากคนใช้ต่างชาติที่เป็น medical tourist (ไม่รวมผู้ป่วยที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาทำงานในประเทศไทย) เพื่อเป็นการชดเชยการใช้ภาษีของคนไทยในการอุดหนุนการผลิตและฝึกอบรมแพทย์ ซึ่งวิธีนี้แทบจะไม่กระทบคนใช้หรือกองทุนต่างประเทศที่มีกำลังซื้อสูงกว่าคนไทยมาก แต่จะช่วยสกัดไม่ให้ราคาค่ารักษาพยาบาลในไทยเพิ่มพรวดพราดตามกำลังซื้อที่มาจากต่างประเทศ และเงินภาษีที่เก็บได้ให้นำมาแบ่งเฉลี่ยเพื่ออุดหนุนการผลิตแพทย์หรือปรับปรุงพัฒนา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
โรงเรียนแพทย์ของไทยให้ดีขึ้น พร้อมตั้งโจทย์ชวนสังคมคิดว่า ควรทำอะไรกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย	